

# TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

## CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

NGÀNH ĐÀO TẠO: KINH TẾ NÔNG NGHIỆP (AGRICULTURAL ECONOMICS)

Mã ngành: 7620115

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 855/QĐ-ĐHTTr ngày 18 tháng 9 năm 2020  
của Hiệu trưởng trường Đại học Tân Trào)

Sau khi tốt nghiệp ngành Kinh tế nông nghiệp, người học phải đạt được các yêu cầu sau:

Mã CĐR	Nội dung CĐR
<b>Về kiến thức</b>	
CĐR 1	Vận dụng những kiến thức về lý luận chính trị, quốc phòng – an ninh, giáo dục thể chất để thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
CĐR 2	Áp dụng các kiến thức khoa học xã hội, tự nhiên, tin học và ngoại ngữ nhằm đáp ứng yêu cầu chuyên môn trong lĩnh vực kinh tế nông nghiệp.
CĐR 3	Áp dụng được các nguyên lý, nguyên tắc, phương pháp và các kiến thức ngành để phân tích tốt những vấn đề có liên quan đến sự phát triển kinh tế nông nghiệp và nông thôn.
CĐR 4	Vận dụng được các kiến thức chuyên ngành kinh tế nông nghiệp để tổ chức và thực hiện tốt các công việc chuyên môn theo vị trí việc làm.
<b>Về kỹ năng</b>	
<i>Kỹ năng cứng</i>	
CĐR 5	Thực hiện kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế, kỹ thuật phục vụ nông nghiệp và nông thôn.
CĐR 6	Giải quyết các vấn đề liên quan trong thực tiễn hoạt động nghề nghiệp dựa trên phân tích các thông tin kinh tế - xã hội.
CĐR 7	Đánh giá các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn để tham mưu, đề xuất các giải pháp phát triển nông nghiệp và nông thôn.
<i>Kỹ năng mềm</i>	
CĐR 8	Kĩ năng thuyết trình, thảo luận, giao tiếp, làm việc độc lập và làm việc nhóm; tự học, tự nghiên cứu; phát triển tư duy khởi nghiệp và quản lý.
CĐR 9	Sử dụng máy tính, khai thác mạng Internet, ứng dụng công nghệ thông tin để giải quyết các công việc chuyên môn.
CĐR 10	Giao tiếp được bằng tiếng Anh để trao đổi thông tin và đáp ứng các công việc có yếu tố nước ngoài.
<b>Năng lực tự chủ và trách nhiệm</b>	
CĐR 11	Tuân thủ pháp luật; có trách nhiệm công dân; có thái độ phục vụ thân

	thiện, vì lợi ích cộng đồng.
CDR 12	Tôn trọng nguyên tắc, đạo đức nghề nghiệp; có ý thức tổ chức kỉ luật; làm việc khoa học và quản lý hiệu quả các hoạt động liên quan đến lĩnh vực kinh tế nông nghiệp.

### **Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp**

Sinh viên sau khi tốt nghiệp cử nhân Kinh tế nông nghiệp có thể công tác trong các lĩnh vực sau:

+ Là cán bộ công chức, viên chức, cán bộ quản lý trong các cơ quan quản lí nhà nước về kinh tế, kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn, kinh tế và quản lý tài nguyên môi trường từ cấp trung ương đến địa phương hoặc các đơn vị sự nghiệp liên quan đến kinh tế.

+ Cán bộ trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, trang trại, cơ sở chế biến, marketing, nông lâm thủy sản, các hợp tác xã, tổ chức tài chính và ngân hàng.

+ Làm việc trong các tổ chức nghiên cứu và đào tạo liên quan đến kinh tế và nông nghiệp;

+ Làm việc trong các tổ chức phi chính phủ về phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn, các tổ chức xã hội nghề nghiệp, các chương trình, dự án phát triển nông thôn, cộng đồng, quản lý tài nguyên môi trường.

+ Thành lập doanh nghiệp, tổ chức các hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp.

### **Khả năng phát triển và nâng cao trình độ**

Sinh viên tốt nghiệp cử nhân Kinh tế nông nghiệp có thể học văn bằng hai và học nâng cao lên trình độ thạc sĩ, tiến sĩ các chuyên ngành về Kinh tế nông nghiệp, Kinh tế đầu tư, Kinh tế phát triển, Quản lí kinh tế, Phát triển nông thôn, Quản trị kinh doanh, Quản lý nhà nước. Tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài nước để đạt trình độ, bằng cấp cao hơn.